



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล

นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ตามที่มีเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ในฤดูกาลผลิตปี ๕๖/๕๗ ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีภาระหนี้สินจากการทำนา รวมถึงการขาดเงินทุนเพื่อทำนาในฤดูกาลถัดไป จากปัญหาดังกล่าวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยในเบื้องต้นได้ร่วมหารือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ธ.ก.ส.) และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ดังนี้

มาตรการที่หนึ่ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่สมาชิกได้เอง ซึ่งมีแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกได้หลายกรณี ได้แก่

กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีเงินทุนของตนเอง สามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกที่มีใบประทวน โดยอาจจะจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกตามที่เห็นว่ามีสภาพจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเป็นการให้กู้ไม่เกินจำนวนเงินตามใบประทวน และกำหนดให้สมาชิกชำระคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร โดยที่อาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกเท่ากับอัตราต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรืออัตราที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งควรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอมกับสมาชิกในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ที่ผูกพันกับการจำนำข้าวเพื่อชำระหนี้คืนเมื่อสมาชิกได้รับเงินตามโครงการรับจำนำข้าวจาก ธ.ก.ส. ทั้งนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถประสานขอความร่วมมือจาก ธ.ก.ส. ในพื้นที่

กรณีที่สหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอแต่มีวงเงินกู้ยืมกับ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์รวบรวมจำนวนสมาชิกและวงเงินที่ต้องการขอกู้ตามยอดเงินในใบประทวนของสมาชิกไปยื่นขอกู้ต่อ ธ.ก.ส. ในนามสหกรณ์ แล้วสหกรณ์จึงนำเงินที่ได้มาให้สมาชิกกู้ต่อ ซึ่งสหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกเรื่องดอกเบี้ยบางส่วน หรือคิดดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้จาก ธ.ก.ส. หรือตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

กรณีที่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่มีวงเงินกู้กับ ธ.ก.ส. สหกรณ์สามารถขอยืมจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑ ต่อปี และสหกรณ์ก็นำไปให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปีเช่นเดียวกัน

มาตรการที่สอง ธ.ก.ส.ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว โดยมีแนวทาง ดังนี้

แนวทางแรก ให้สหกรณ์ขอขยายเวลาชำระหนี้ที่สหกรณ์มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ธ.ก.ส.) เพื่อบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ที่สหกรณ์มีต่อธนาคารตามสัญญาเงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก กรณีสหกรณ์ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกแต่ไม่เกิน

๖ เดือน โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาปรับตารางการชำระหนี้ของสหกรณ์ใหม่ โดยยกเว้นการเรียกดอกเบี้ยเพิ่มจากสหกรณ์ ทั้งนี้ ในการพิจารณาระยะเวลาชำระหนี้ใหม่กำหนดให้สอดคล้องกับการชำระหนี้จากสมาชิกแต่ไม่เกิน

๖ เดือน เมื่อสหกรณ์ได้รับชำระหนี้จากสมาชิกแล้วให้นำเงินมาชำระหนี้ ธ.ก.ส. โดยเร็ว ซึ่งหากสหกรณ์ได้รับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้จาก ธ.ก.ส. แล้ว ก็ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการรับชำระหนี้ให้แก่สมาชิกออกไปเช่นเดียวกัน

แนวทางที่สอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ธ.ก.ส.) ให้เงินกู้ใหม่แก่สหกรณ์เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิกเพื่อทำการผลิตในฤดูกาลผลิตรอบใหม่ กรณีที่สหกรณ์ได้ขอขยายเวลาการส่งชำระหนี้ หากประสงค์ต้องการเงินทุนให้กู้แก่สมาชิก ธนาคารจะจัดทำสัญญาเครดิตเงินสดฉบับใหม่ให้แก่สหกรณ์ โดยแยกเป็นสัญญาต่างหากจากสัญญาเดิม กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นของสหกรณ์ กำหนดระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดไม่เกิน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรการที่สาม กรณีที่สมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว และไม่สามารถส่งชำระต้นเงินกู้แก่สหกรณ์ได้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จะพิจารณาไม่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแก่สหกรณ์

มาตรการที่สี่ ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กลุ่มเกษตรกรยื่นขอขยายเวลาการชำระหนี้ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๑ ปี

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้มีหลายสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว จำนวน ๑๖๘ ราย โดยการจ่ายเงินทุนของสหกรณ์ให้สมาชิกกู้ตามใบประทวน โดยให้วงเงินกู้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเงินใบประทวน คิดเป็นเงิน ๑๓,๘๕๓,๐๐๐ บาท และไม่คิดดอกเบี้ยกับสมาชิกเป็นเวลา ๓ เดือนนับจากการทำสัญญา โดยสหกรณ์ได้ตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าว จำนวน ๓๐ ล้านบาท

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ได้ช่วยเหลือสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวตามมาตรการที่หนึ่ง โดยการขยายวงเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก รวม ๑๑๑ ราย เป็นเงิน ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ก็ยังมีสหกรณ์อื่นๆ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกไปแล้วเช่นกัน เช่น สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จำกัด เป็นต้น สำหรับการเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ออกมานั้น สุดท้าย ก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลได้ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมากล่าวทิ้งท้าย.





